



## ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ที่ ๔๖/๒๕๖๖

เรื่อง อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm  
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) (ข้อ ค. ๔) กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ( $EP_f$ ) จะเปลี่ยนแปลงตามราคาซื้อขายที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง การเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยราคาซื้อขายที่ตามหลักเกณฑ์ Energy Pool Price (EPP) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยแจ้งให้ SPP รับทราบแนวทางการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างราคา EPP กับราคา Pool Gas หรือ Settlement Value (SV) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายที่ ปตท. จำหน่ายให้กับ SPP ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ซึ่งจากข้อมูลราคาซื้อขายที่ ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ ปตท. แจ้งมา

เดือน ปี	ราคา Pool Gas รวม Margin และค่าผ่านท่อ (บาท/ล้านปีทิว)	Settlement Value (SV) (บาท/ล้านปีทิว)
สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๕๘.๐๒๘๘	๐.๐๐๐๐

กฟผ. จึงขอแจ้งอัตราซื้อไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับ SPP ประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบบ Cogeneration โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับกลุ่ม SPP ที่ไม่มีการชำระค่า SV กับ ปตท. เพิ่มจากราคา Pool Gas รวม margin และค่าผ่านท่อ อัตราซื้อไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๓.๗๑๘๔ บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

สำหรับกลุ่ม SPP ที่มีการชำระค่า SV กับ ปตท. เพิ่มจากราคา Pool Gas รวม margin และค่าผ่านท่อ อัตราซื้อไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๓.๗๑๘๔\* บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

\* อนึ่ง SPP จะต้องนำส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บหรือคืนค่าส่วนต่างตามหลักเกณฑ์ของ EPP ระหว่าง SPP กับ ปตท. ให้ กฟผ. รับทราบก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าจากค่า SV กับ กฟผ. และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยค่า SV กับ กฟผ. ในแต่ละเดือนนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ ๔๓/๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเผด็จ เสริมพานิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย